

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016



**THƯ CHÚC MỪNG
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11**

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ,
công chức, viên chức các Trường thuộc Cục

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2016, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tôi xin gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức các Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong những năm qua nhiều thế hệ các thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy đã có nhiều cố gắng, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác quản lý, đổi mới mô hình, phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành ĐTNĐ. Với sự nỗ lực của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên, chất lượng đào tạo của các Trường đã từng bước nâng cao, khẳng định giá trị của nhà trường, niềm tin của thế hệ các em học sinh, sinh viên và của Lãnh đạo Cục. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam tôi đánh giá cao mọi nỗ lực và kết quả đạt được của các Trường trong những năm học qua.

Năm 2016, tiếp tục thực hiện “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phát huy truyền thống 60 năm ngày thành lập ngành ĐTNĐ (11/8/1956 -11/8/2016), tôi đề nghị các thầy giáo, cô giáo các Trường không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đổi mới mạnh mẽ hơn để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, lập nhiều thành tích trong công tác, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho ngành ĐTNĐ và cho đất nước.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái!

Hoàng Hồng Giang
Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam